

(สำเนา)

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ

สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๒)

วันอาทิตย์ที่ ๑๕ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ

ผู้เข้าประชุม

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	นายสุรศักดิ์ ร่อนแก้ว	ประธานสภา อบต.	สุรศักดิ์ ร่อนแก้ว	
๒.	นายภิรมย์ หาญเพชร	รองประธานสภา อบต.	ภิรมย์ หาญเพชร	
๓.	นางทรงศรี บุญศรี	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒	ทรงศรี บุญศรี	
๔.	นายนรินทร์ โคกขุ	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๓	นรินทร์ โคกขุ	
๕.	นางสอน เสริฐศร	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๗	สอน เสริฐศร	
๖.	นายบรรจง ช้างน้ำ	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๘	บรรจง ช้างน้ำ	
๗.	นางจรรยา เฉลิมเกียรติ์	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	จรรยา เฉลิมเกียรติ์	

ผู้ไม่มาประชุม

- นายนรากร แก้วมณี

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๖

ลาป่วย

ผู้เข้าร่วมประชุม

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	นายณรงค์ พลายน้อย	นายก อบต.	ณรงค์ พลายน้อย	
๒.	นายประภาส ขาวสะอาด	รองนายก อบต.	ประภาส ขาวสะอาด	
๓.	นายสุพจน์ จันทเสน	รองนายก อบต.	สุพจน์ จันทเสน	
๔.	นางสาวสุภาวดี สมทรง	เลขานุการนายก อบต.	สุภาวดี สมทรง	
๕.	นายกฤษณะ โคมแก้ว	ผู้อำนวยการกองช่าง	กฤษณะ โคมแก้ว	
๖.	นางสาวพีรติมล ถี่ถ้วน	นักวิชาการพัสดุ	พีรติมล ถี่ถ้วน	
๗.	นางสาววลีรัตน์ คงสงค์	นิติกร	วลีรัตน์ คงสงค์	

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

นางจรรยา เฉลิมเกียรติ เลขาธิการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณผู้มาประชุมที่ได้ลงลายมือชื่อไว้ปรากฏว่ามีผู้เข้าประชุมจำนวน ๗ ท่าน ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน ๗ ท่าน เป็นอันครบองค์ประชุม นายสุรศักดิ์ ร่อนแก้ว ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ กล่าวเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๒) ตามระเบียบวาระที่ได้แจกให้กับที่ประชุมทุกท่าน

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ประธาน

เนื่องจากสถานการณ์ฝนตกหนักทำให้ฝายคลองพันลำ หมู่ที่ ๖ ชำรุดเสียหายซึ่งทำให้ไม่สามารถกักเก็บน้ำได้ ส่งผลกระทบต่อการผลิตน้ำประปาของหมู่ที่ ๖ จึงขอให้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณเตรียมการหาแนวทางแก้ไขปัญหายังยั้ง

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ประธาน

ให้ที่ประชุมตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๑) เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ส.อบต.สอน

หน้าที่ ๗ เพิ่มเติมข้อความ “ฝายน้ำล้นสาย ๗/๕”

ที่ประชุม

ตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๑) เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่ ๓

กระทู้ถาม

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องที่เสนอใหม่

ประธาน

๕.๑ การพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณโครงการขุดลอกคลองวังนาค

ผอ.กองช่าง

เรียนเชิญ นายฤกษ์ โคมแก้ว ผู้อำนวยการกองช่าง ชี้แจงรายละเอียดตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณได้รับมอบหมายจากศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน อำเภอบางสะพาน กำหนดดำเนินโครงการจิตอาสาเนื่องในวันสำคัญของชาติ วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ กิจกรรมกำจัดผักตบชวา วัชพืชและสิ่งปฏิกูลในแหล่งน้ำ ณ คลองวังนาค กองช่างไม่ได้ตั้งงบประมาณโครงการดังกล่าวไว้ จึงขอโอนงบประมาณในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุนหมวดรายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ รายการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย ๖/๑๐ (แยกถนนทางหลวงชนบทสายสามแยก-ชายทะเล ถึงที่ดิน

	<p>นายสันติ ทับทอง) งบประมาณที่ขอโอน ๔๘๖,๐๐๐ บาท เนื่องจากโครงการดังกล่าวมีแนวเขตทางสาธารณะที่ไม่ชัดเจนหากดำเนินการออก รุกกล้าเข้าที่ทำกินของประชาชนจึงขอโอนมาเพื่อนำมาตั้งจ่ายรายการใหม่ใน แผนงานการเกษตร งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ งบลงทุน หมวดรายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่ายค่าบำรุงรักษาและ ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการขุดลอกคลองวังนาค งบประมาณ ๔๘๖,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกคลองวังนาค กว้าง ๕.๘๐ เมตร ยาว ๙๐๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ขุดลอกไม่น้อยกว่า ๑๓,๒๓๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ ๓ ตำบลกำเนิดนพคุณ ตามแบบแปลน อบต.กำเนิดนพคุณ</p>
<p>ประธาน ส.อบต.นรินทร์</p>	<p>สอบถามความคิดเห็นและขอมติจากที่ประชุม ในนามของประชาชนหมู่ที่ ๓ บ้านปอแดง มีความยินดีที่ทางศูนย์ อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอบางสะพานได้พิจารณาคัดเลือกที่จะ ดำเนินโครงการในพื้นที่หมู่ที่ ๓ บ้านปอแดง ซึ่งการขุดลอกและกำจัดวัชพืช ดังกล่าวจะช่วยระบายน้ำเป็นการป้องกันปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ได้</p>
<p>ประธาน ที่ประชุม</p>	<p>สอบถามความคิดเห็นและขอมติจากที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ความเห็นชอบ</p>
<p>ประธาน ผอ.กองช่าง</p>	<p><u>๕.๒ การพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น</u> เรียนเชิญ นายกฤษณะ โคมแก้ว ผู้อำนวยการกองช่าง ชี้แจงรายละเอียด ด้วยงบประมาณรายการวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของกองช่างที่ตั้งไว้มี จำนวนไม่เพียงพอจึงมีความจำเป็นที่จะต้องขอโอนงบประมาณเพิ่มเติม โดยขอโอนจากแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดรายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปการ รายการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต. สาย ๖/๑๐ (แยกถนนทางหลวงชนบทสายสามแยก-ชายทะเล ถึงที่ดิน นายสันติ ทับทอง) งบประมาณที่ขอโอน ๔,๙๐๐ บาท เพื่อนำมาตั้งจ่ายใน แผนอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบดำเนินงาน หมวดรายจ่าย วัสดุ ประเภทรายจ่ายวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รายการวัสดุเชื้อเพลิง งบประมาณที่โอน ๔,๙๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ ก๊าซ แก๊สหุงต้ม ฯลฯ</p>
<p>ประธาน ที่ประชุม</p>	<p>สอบถามความคิดเห็นและขอมติจากที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ความเห็นชอบ</p>
<p>ระเบียบวาระที่ ๖</p>	<p>เรื่องอื่นๆ</p>
<p>ประธาน ส.อบต.ทรงศรี</p>	<p>ท่านใดมีข้อราชการที่จะปรึกษาหารือหรือแจ้งปัญหาความเดือดร้อนของ ประชาชนในพื้นที่หรือไม่ อย่างไร เนื่องจากในช่วงนี้เข้าสู่ฤดูฝนทำให้เกิดโรคไข้เลือดออกจึงขอให้ทางองค์การ บริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ดำเนินการพ่นหมอกควันและแจกจ่าย ทรายอะเบทเพื่อกำจัดยุงลายในบ้านเรือนประชาชน วัด โรงเรียน</p>

ส.อบต.นรินทร์	ขอขอบคุณสมาชิกสภา อบต.ทุกท่านที่อนุมัติโอนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการในพื้นที่หมู่ที่ ๓ ขอแจ้งให้ทางองค์การบริหารส่วนตำบล กำหนดนพคุณดำเนินการซ่อมแซมถนนสาย ๓/๓ และ สาย ๓/๔
ส.อบต.ภิรมย์	ขอปรึกษาหารือโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สาย ๔/๖ ซึ่งถ้าหากจะดำเนินโครงการเจ้าของที่ดินไม่อนุญาตให้ก่อสร้าง ตรวจสอบเอกสารโฉนดที่ดิน และเอกสารการอุทิศที่ดินจากเจ้าของเดิมมีการเว้นระยะทางสาธารณะ ๕.๒๕ เมตร แต่เจ้าของที่ดินใหม่ไม่ยินยอม ทางองค์การบริหารส่วนตำบล กำหนดนพคุณมีแนวทางในการดำเนินการอย่างไร
ผอ.กองช่าง	กรณีนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนดนพคุณจะต้องดำเนินการสอบเขตรังวัดที่ดิน และถ้ามีการปลูกพืชผลทางการเกษตรจะต้องแจ้งเจ้าของพื้นที่ให้ทราบด้วยว่าจะต้องมีการรื้อถอนโดยไม่มีค่าชดเชย
ส.อบต.สอน	ขอขอบคุณที่ประชุมสภาและคณะผู้บริหารที่พิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยครบทุกโครงการแล้ว ในช่วงนี้ฝนตกหนักทำให้ถนนสาย ๗/๖ ชำรุดเป็นร่องลึกและท่อระบายน้ำในถนนสายดังกล่าวมีขนาดเล็ก ขอให้ดำเนินการซ่อมแซมและเปลี่ยนขนาดท่อระบายน้ำให้ใหญ่กว่าเดิม
ประธาน	<p>ในนามของตัวแทนประชาชนหมู่ที่ ๕ มีปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ที่จะนำเสนอให้ฝ่ายบริหารดำเนินการ ๔ เรื่อง ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. การพนมหอมควันกำจัดขยะเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกซึ่งคาดว่าจะระบาดในช่วงฤดูฝนนี้ ๒. ขอให้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนดนพคุณประสานงานขอข้อมูลผู้ป่วยโควิด-๑๙ จากโรงพยาบาล เนื่องจากผู้ป่วยบางรายเป็นจนหายแล้วแต่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนดนพคุณไม่ทราบข้อมูล จึงไม่มีการช่วยเหลือประชาชนดังกล่าว ๓. การเก็บค่าขยะซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่ได้ลงพื้นที่เก็บค่าขยะให้เป็นปัจจุบันจึงขอให้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนดนพคุณส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เก็บค่าขยะด้วย ๔. ปัญหาฝายน้ำล้นคลองพันลำซึ่งชำรุดเสียหายเนื่องจากถูกน้ำกัดเซาะถ้าหากไม่รีบดำเนินการแก้ไขน้ำจากคลองพันลำจะไหลลงสู่คลองบางสะพานทั้งหมด จึงทำให้พื้นที่หมู่ที่ ๔ และหมู่ที่ ๕ ขาดแคลนน้ำจึงขอหารือว่าจะดำเนินการแก้ไขอย่างไร และถ้าหากเกินศักยภาพที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนดนพคุณจะดำเนินการได้ขอให้ส่งโครงการขอรับงบประมาณจากหน่วยงานอื่นได้หรือไม่ อย่างไร
ผอ.กองช่าง	เนื่องจากโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองพันลำไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นจึงไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างหรือเสนอโครงการขอรับงบประมาณจากหน่วยงานอื่นได้
ปลัด อบต.	กรณีฝายน้ำล้นคลองพันลำซึ่งไม่ได้บรรจุไว้ในแผนสามารถซ่อมแซมได้ ส่วนการที่จะขอรับงบประมาณจากหน่วยงานอื่น โครงการจะต้องบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งการแก้ไขปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่นมีกระบวนการที่จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนเหมือนกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

นายก อบต.

ดังนั้นโครงการใดที่มีความจำเป็นที่จะต้องแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนของประชาชนอย่างเร่งด่วน ควรจะดำเนินการซ่อมแซมก่อน ขอชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนของประชาชนตามที่ท่านนำเสนอ ดังต่อไปนี้

๑. การพนัหมอกควันกำจัดยุงลายเพื่อป้องกันไข้เลือดออก ทางองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนินตพคุณมีแผนที่จะดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก โดยจะมีการพนัหมอกควันกำจัดยุงตัวแก่และหยอดทรายอะเบทในภาชนะบรรจุน้ำเพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลาย
๒. ถนนที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักซึ่งชำรุดเสียหายมอบหมายให้กองช่างดำเนินการสำรวจและจัดทำประมาณการ เพื่อดำเนินการซ่อมแซม
๓. ฝ่ายน้ำล้นคลองพันลำจะดำเนินการซ่อมแซมในเบื้องต้นให้สามารถใช้งานได้ และมอบหมายให้กองช่างดำเนินการเขียนแบบและจัดทำเอกสารประมาณการค่าใช้จ่าย เพื่อนำเข้าบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ถ้างบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลกำเนินตพคุณไม่เพียงพอจะประสานของบประมาณจากหน่วยงานอื่นต่อไป

ประธาน

สอบถามความคิดเห็นจากที่ประชุม ท่านใดมีข้อราชการที่จะปรึกษาหารือในประเด็นใดอีกหรือไม่ อย่างไร ถ้าไม่มีขอปิดการประชุม

เลิกประชุมเวลา ๑๐.๔๕ น.

(ลงชื่อ) จรรยา เฉลิมเกียรติ ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางจรรยา เฉลิมเกียรติ)
เลขานุการสภา อบต.

(ลงชื่อ) สุรศักดิ์ ร่อนแก้ว ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายสุรศักดิ์ ร่อนแก้ว)
ประธานสภา อบต.กำเนินตพคุณ

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนินตพคุณ ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนินตพคุณเรียบร้อยแล้ว

(ลงชื่อ) สอน เสริฐศร
(นางสอน เสริฐศร)
กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) ทรงศรี บุญศรี
(นางทรงศรี บุญศรี)
กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) บรรจง ช่างน้ำ
(นายบรรจง ช่างน้ำ)
กรรมการตรวจรายงานการประชุม

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนินตมพคุณ ได้รับรองรายงานการประชุมฉบับนี้แล้ว ในคราว
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนินตมพคุณ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕.....

(ลงชื่อ) สุรศักดิ์ ร่อนแก้ว

(นายสุรศักดิ์ ร่อนแก้ว)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนินตมพคุณ